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ข่าวประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
 

 

หวั่นเสมา1ควบรองนายกฯทําศธ.สะดุด 
 
 
 รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานดําเนินงานสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
(มสด.) เปิดเผยว่า สวนดุสิตโพล ได้สํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและความต้องการของ
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ท่ีมีต่อ นายพงศ์เทพ 
เทพกาญจนา รมว.ศธ. และ นายเสริมศักด์ิ พงษ์พานิช รมช.ศธ. ซึ่งข้าราชการ ศธ.ส่วนใหญ่ต้องการ
ให้ท้ัง 2 รัฐมนตรี ทํางานให้เต็มท่ี มีแนวทางและนโยบายในการทํางานท่ีชัดเจน, เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน, จัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน, พัฒนา ส่งเสริมบุคลากร สร้างขวัญกําลังใจใน
การทํางาน ท่ีสําคัญต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนในการป้องกันแก้ไขการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะการ
จัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ 
 "ศธ.มีการเปล่ียนรัฐมนตรีใหม่ท้ังหมด ทําให้ข้าราชการมีความหวังสูงต่อรัฐมนตรีคนใหม่
ว่า จะสามารถสร้างขวัญกําลังใจในการทํางานให้แก่ข้าราชการได้เป็นอย่างดี เพราะท่ีผ่านมาการ
ทํางานของแต่ละแท่งค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองทําให้เป็นเอกภาพ แต่งานโดยภาพรวมไม่เกิด 
เพราะพูดแต่เร่ืองของตัวเองมากกว่าการทํางานเพื่อประชาชน" รศ.ดร.สุขุมกล่าวว่า ตนอยากให้
รัฐมนตรี ศธ.ทํางานไปในทิศทางเดียวกัน หรือ เป็นทีม เพื่อไม่มีความขัดแย้ง เพราะท่ีผ่านมาแม้ว่า
จะมาจากพรรคเดียวกัน แต่ในทางปฏิบัติกลับมีจุดเน้นท่ีนําไปสู่การปฏิบัติท่ีไม่เหมือนกัน จนทําให้
ข้าราชการลําบากใจ และขอให้เร่งดําเนินการเร่ืองท่ีมีกฎระเบียบกําหนดชัดเจนก่อน เช่น การ
แต่งต้ังประธานคุรุสภา หรือการแต่งต้ังข้าราชการเข้าสู่ตําแหน่งต่าง ๆ เพื่อให้การทํางานดําเนิน
ต่อไปได้โดยไม่ติดขัด 

ข่าวจากหนง้สือพิมพ์เดลินิวส ์ ฉบบัประจาํวันท่ี  ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒๒ 
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวส่ือส่ิงพิมพ์ สนใจดูที่ได้ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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 ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า ตนอยากให้รัฐมนตรีดูแลเร่ืองพนักงานมหาวิทยาลัย 
โดยระบุว่า พนักงานมหาวิทยาลัยคือเจ้าหน้าท่ีของรัฐฯ ท่ีทํางานใน
มหาวิทยาลัย และเม่ือจะปรับสวัสดิการให้ข้าราชการก็อย่าลืมพนักงาน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบุคลากรเหมือนกัน 
 ด้าน รศ.ดร.สมพงษ์ จิตรระดับ อาจารย์ประจําคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
กล่าวว่า ตนรู้สึกกังวลใจที่ รมว.ศธ. นั่งควบตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีด้วย เพราะงานการศึกษามี
ปัญหาสะสมมานาน และหลากหลาย ดังนั้น หาก รมว.ศธ.ทํางานได้ไม่เต็มท่ีก็จะทําให้งานด้าน
การศึกษาสะดุด และเดินหน้าได้ไม่เต็มท่ี ท้ังนี้ รมว.ศธ.ควรสะสางเร่ืองทุจริตครุภัณฑ์อาชีวศึกษา 
ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน 


